

หนุนขยายผลพัฒนาทักษะสมอง EF สู่ปฐมวัย ทั่วประเทศ หลังต้นแบบสำเร็จ

● นำเสนอเมื่อ 15 มี.ค. 2562

อาร์แอลจี โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เผยผลการนำความรู้ด้านการพัฒนาทักษะทางสมองส่วนหน้า หรือ EF ส่งเสริมและนำไปใช้ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย อย่างจริงจัง พบว่า เด็กปฐมวัยอำเภอพญาเม็งรายมีความสุขมากขึ้น ชอบมาโรงเรียน พัฒนาการทั้ง 4 ด้านและพฤติกรรมต่างๆ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และกำลังวางแผนนำไปขยายผลทั่วประเทศ ต่อไป

แพทย์หญิงอัมพวัน ศรีครุฑทรานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาเม็งราย กล่าวว่า การพัฒนาทักษะสมอง EF เปรียบเสมือนการให้วัคซีนกับเด็กในทางการแพทย์ เมื่อเติบโตไปอยู่กับสังคมที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้า ถ้ามีวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันชีวิต เขาจะสามารถเข้าใจ รู้เท่าทัน จัดการกับชีวิตตัวเองและอยู่ร่วมกับสังคมนั้นๆได้อย่างเป็นฝ่ายกระทำ ไม่ตกเป็นเหยื่อ ดังนั้นผู้ใหญ่จะต้องร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็กๆ อย่างจริงจัง

นางประภาพร เชื้อเมืองพาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (พยาบาลวิชาชีพ) แกนนำการขับเคลื่อน กล่าวว่า ความสำเร็จ ของการนำทักษะทางสมองEF มาใช้กับเด็กปฐมวัย ในอำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย เนื่องจากได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งทั้งจากภาคีทุกส่วนในท้องถิ่น ได้ร่วมกันบูรณาการความรู้และแนวทางการพัฒนา EF เขาไปปฏิบัติใช้ ในงานดูแลเด็กปฐมวัย รวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ นับได้ว่าเราได้ฝังชิป EF ลงไปกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และกับเด็กทั่วทั้งอำเภอ ให้ฝังรากลงไปเลยวว่า EF เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกันในการพัฒนาเด็กในอำเภอพญาเม็งรายทุกคน เมื่อทุกฝ่ายมีความเข้าใจร่วมกัน ผลสำเร็จที่น่าชื่นใจก็เกิดขึ้นกับเด็ก และครอบครัว

นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) กล่าวปิดท้ายว่า ด้วยความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายในอำเภอพญาเม็งราย ที่มีเป้าหมายมุ่งพัฒนาบ้านเมืองและคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชน ด้วยการเริ่มปักธงที่การพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นตัวอย่างที่ดีของการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง และนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ตัวเด็กอย่างแท้จริง

“ต้องขอบคุณ สสส. ที่มุ่งสร้างสุขภาวะของประเทศด้วยการร่วมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะโดยเริ่มที่ตัวเด็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสังคมในอนาคต และสำเร็จคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) พญาเม็งรายในครั้งนี้ ควรที่จะได้นำไปขยายผลทั่วประเทศแก่อำเภออื่นๆต่อไป”

